

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

คอลัมน์จิระพงษ์ เต็มเปี่ยม : กำจัดภาชนะสารพิษขยะอันตราย ขานรับยุทธศาสตร์เกษตร4.0



เมื่อต้นปีสื่อหลายสาขา แสดงความไม่เห็นด้วยที่ กระทรวงเกษตรฯเปิดทางขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพิ่มเติมเพราะกลัวจะเป็นการเพิ่มสารพิษในดิน น้ำ และอากาศลูกหลานจะย่าแยะ แต่กระทรวงเกษตรฯ เขาก็มีเหตุผลที่ต้องทำเพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องที่ค้างคาอยู่ ซึ่งผมเข้าใจว่าที่ต้องให้ทะเบียนนั้นให้ภาครัฐสามารถควบคุมสารพิษทางการเกษตรได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ต้องไปลุ้นของปลอมของเลียนแบบ หรือของต้องห้ามเด็ดขาด ครับ ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่าให้ประเทศไทยอุดมไปด้วยสารพิษทางการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จากนี้ไปเป็นบทความแนววาไรตี้ จากฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งทำธุรกิจด้านบุหรี่ยี่ห้อต่างๆ ก็ลองอ่านดู

ในยุคที่ประเทศต้องการก้าวเข้าสู่ “Thailand 4.0” ภาคการเกษตรไทยเองก็ต้องตื่นตัวรับกระแสที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดคล้องกับเกษตรระดับโลกตามยุทธศาสตร์เกษตร4.0 ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้วางไว้ ถือเป็นพลิกแนวคิดเกษตรโดยเน้นการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นหนึ่งที่ภาคการเกษตรต้องเร่งหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ การกำจัดทำลายบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรใช้แล้ว เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องในการทำลายบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งสารปนเปื้อนที่เล็ดตกค้างอยู่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงได้



ชาวไร่กว่า 40,000 คน ทำไรยาสูบรวมกันกว่า 132,000 ไร่มีผลผลิตใบยาสูบ 40,900 ล้านกิโลกรัม โดยประมาณ 18,200 ล้านกิโลกรัม หรือ 44% ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ การใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อควบคุมแมลงและโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับผลผลิตบางครั้งก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จึงได้ร่วมกับบริษัทรับซื้อและส่งออกใบยาสูบบริษัท Alliance One Thailand บริษัท อัดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ADAMS) และ บริษัท ไชแอม โทแบคโคเอกซ์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (STEC) ริเริ่ม โครงการกำจัดบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรในไรยาสูบ ตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2557 เพื่อเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและส่งไปเผาทำลายอย่างถูกวิธี

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าวว่ “โครงการกำจัดบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรฯ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices - GAP) ที่เราต้องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใบยาสูบให้ได้มาตรฐานการส่งออก ในขณะที่เดียวกันก็ดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานในไร่และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ก่อนหน้าจะมีโครงการนี้ กว่า 80% ของบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่ใช้แล้วถูกกำจัดทำลายแบบไม่ถูกต้อง โครงการได้วางขั้นตอนการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีโดยบริษัทรับซื้อและส่งออกใบยาสูบเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรทั้งหมดที่ใช้ในไร่ยาสูบและฟาร์มอื่นๆ เพื่อนำไปส่งบริษัทรับเผากำจัดขยะอันตรายให้ทำลายอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง”

จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่ใช้แล้วกว่า 947,000 ชิ้น หรือมากกว่า 10 ตันกลับคืนจากชาวไร่โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ถูกรวบรวมนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และถูกสุขลักษณะและมีชาวไร่ยาสูบกว่า 13,400 ราย หรือร้อยละ 80 ของชาวไร่ยาสูบทั้งหมดเข้าร่วมโครงการ

นายเกษม เฟิงผลา ชาวไร่ยาสูบจาก ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า “เมื่อก่อนชาวไร่เรานิยมเอาขวดพลาสติกและแก้วให้กับร้านขายของเก่า หรือไม่ก็เผาหรือฝังลงดิน แต่พอเข้าร่วมโครงการบริษัทรับซื้อใบยาสูบก็มาให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และแนะนำให้เก็บภาชนะบรรจุสารเคมีไว้ในตู้เก็บสารเคมี รอให้เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทมารับ และนำไปส่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป”

“นับเป็นครั้งแรกในภาคการเกษตรของประเทศที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราอยากเห็นชาวไร่และแรงงานยาสูบมีความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม และเราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกำหนดมาตรฐานที่ดีให้กับประเทศไทย

เพื่อช่วยตอบโจทย์เกษตร 4.0 และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรไทย” นายพงศธร กล่าวสรุป โอบอเอรับ เป็นประเด็นตัวอย่างที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

ครับ..ผมขอเสริมต่อ นอกเหนือจากไร่ยาสูบแล้วยังมีทั้งนาข้าว สวนปาล์ม สวนยาง ไร่อ้อย ไร่แตงโม พืชผักสวนครัวรวมทั้งปอกุ้ง บ่อปลา ปศุสัตว์อื่นๆ ที่ต้องใช้เคมีทางการเกษตรไม่ว่ายาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา แม้กระทั่งปุ๋ย ยาบำรุงซึ่งผมเห็นบ่อยครั้ง เกษตรกรใช้แล้ว ไม่ได้จัดระเบียบเกี่ยวกับภาชนะของสารพิษเหล่านั้น บ้างก็สูมรวมเผาไฟกับขยะอื่นๆ โยนทิ้ง(น้ำ) ก็มีเยอะ ทั้งแบบบรรจุของ ขวดแก้ว ขวดพลาสติกขวดโลหะ บรรจุถัง แกลลอน ฯลฯ

ครับ น่าจะออกกฎหมายให้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ต้องมีหน้าที่ในการกำจัดภาชนะทางการเกษตรที่เหลือใช้ด้วยนะครับ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนมากกว่าเดิม

คอลัมน์บทบรรณาธิการ : Thailand 4.0 ผันหวานของคนช่างฝัน



มีใครเข้าใจแท้จริงบ้างว่า Thailand 4.0 คืออะไรโปรดอธิบายให้ฟังด้วย แล้วคุณเชื่อไหมว่า เวลาถามคำถามนี้กับรัฐมนตรีบางคน และสนช.อีกหลายๆ คน ปรากฏว่าได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ แต่ทว่าพอจะได้คำตอบเลาๆ ว่า ก็คือการเน้นให้คนในสังคมไทยใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มากขึ้นแบบไหน อย่างไร ก็ไม่มีใครตอบได้ตรงกันอีกนั่นแหละ แต่ทุกคนก็ยังคงพยายามจะพูดให้เก๋ว่าต้อง Thailand 4.0

มีคำถามว่า แล้วทุกวันนี้คนไทยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังหรือเพราะหันไปทางไหน ก็เจอแต่คนเป็นจำนวนมากต่างก้มหน้าก้มตากดแป้น smartphone และใช้สายตาจับจ้องอยู่ที่หน้าจอ smart phone กันอย่างเอาเป็นเอาตาย จนหลายรายเดินไปกดไป เดินไปก้มหน้าดูไป แต่ที่หน้าหงายที่สุดคือ หลายรายขนาดอยู่กับเพื่อนหรือคนรักก็ยังอุตส่าห์กดแป้นและดูหน้าจอ smart phone กันอย่างเมามัน จนแทบไม่ใส่ใจคนที่ตนเองนั่งอยู่ใกล้ๆ แม้แต่น้อย แต่ขอบอกก่อนว่าสิ่งที่พูดข้างต้นนี้ถือเป็นการใช้ smart phone แบบเบาปัญญา

มีคำถามว่าคนไทยส่วนใหญ่พร้อมกับการเป็น Thailand 4.0 จริงหรือ คำถามนี้น่าค้นหาคำตอบแท้จริงเป็นที่สุด เพราะถ้าหากเราทุกคนไม่พยายามตอบคำถามนี้ให้จริงจัง ก็จะกลายเป็นว่า เราทุกคนกำลังถูกหลอกให้เพื่อฝันไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจรัฐ

ไม่ต้องดูอะไรไกล่อ้นมากจนเกินไป ขอให้ดูแค่เพียงในกรุงเทพมหานคร แล้วดูแค่เพียงรัฐมนตรีทุกกระทรวง รวมถึงข้าราชการระดับสูงสุดของแต่ละกระทรวงก็พอแล้ว แล้วลองถามคนเหล่านั้นด้วยว่า ทุกคนมีความสามารถในการทำความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแท้จริงหรือ ขอภัยที่ต้องพูดตรงๆ ว่ารัฐมนตรีบางคนยังไม่เข้าใจกลไกของระบบ smart phone เลย แถมบางคนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้ excel ในการทำงานง่ายๆ ได้ด้วยซ้ำไป

แน่นอนว่าการพยายามสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาประเทศโดยผู้นำรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดี และจำเป็นต้องกระทำให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จ แต่ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ผู้นำรัฐบาลจะต้องสร้างความเพื่อฝันอันเลื่อนลอยให้บังเกิดกับคนในประเทศ ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกกว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องเพื่อฝันเพื่อเจอ

ความพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าด้วยนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม นับว่าเป็นความคิดที่น่ายกย่อง แต่ผู้นำการเมืองไทยมั่นใจหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความสามารถอย่างแท้จริงและลึกซึ้งในเรื่องที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน

การยกเอาเรื่องทีบอกว่า เราต้องทำงานน้อย แต่ต้องได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาล โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อน และใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ คำพูดนี้ฟังดูดีดีมาก แต่จะดียิ่งกว่านี้ถ้าหากพูดแล้วทำได้จริง

ขอให้รัฐบาลชุดนี้ได้โปรดทำแบบจำลอง Thailand 4.0 เพื่อแก้วิกฤติจราจรในเมืองใหญ่ๆ ของไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ให้ดูก่อน แล้วต่อจากนั้นอยากให้ทำแบบจำลอง Thailand 4.0 กับการทำไร่นาของคนไทยให้ปรากฏชัดด้วย อยากเห็นจริงๆ ว่าจะออกมามีหน้าตาเช่นไร แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาการใช้ Auto Gate สำหรับการเดินทางเข้าและออกประเทศให้ได้เสียก่อน เพราะทุกวันนี้ยังปรากฏภาพและทะเลอยู่แม้จะใช้ Auto Gate มาแล้วนานเป็นปี แต่ทำไมคนไทยยังต้องกรอกข้อความในกระดาษ ตกลงจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปเพื่อประโยชน์อันใดมิทราบ

คลังปรับ'จีดีพี'ใหม่ โตเกิน3.6%ยันไม่มี'ต้มยำกุ้ง'ซ้ำรอย



นายภูษฎา จินะวิจารณ์ะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2560 กระทรวงการคลัง จะปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) หรือ อัตราขยายตัวเศรษฐกิจปี 2560 ใหม่อีกครั้งจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ในปีนี้ ซึ่งตอนนี้บางปัจจัยมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดไว้ เช่น ภาคการส่งออก โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ขยายตัวได้ถึง 12.7%

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามการใช้จ่ายของรัฐบาลในส่วนของเบิกจ่ายงบกลางปีที่มีวงเงินลงทุนเพิ่มอีก 1.9 แสนล้านบาท ซึ่งตอนนี้เบิกจ่ายไปได้แล้ว 26.2% และมีการทำงบผูกพันไว้แล้ว 39.3% คาดว่าสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ตามที่คาดไว้ประมาณ 60% ซึ่งถือว่าสูงเพราะงบกลางปีเพิ่งเริ่มใช้มาเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ล่าสุดเบิกจ่ายได้แล้ว 73.4% ซึ่งเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้

“การขยายตัวเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 จะขยายตัวได้ดีกว่าขยายตัวไตรมาสแรกที่ขยายตัว 3.3% และเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังก็จะขยายตัวได้สูงกว่าครึ่งปีแรก ส่วนจะปรับประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสได้ทั้งนั้น”

ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนขยายตัว 13.7% ส่วนมาตรการกระตุ้นเอกชนลงทุนนำรายจ่ายหักภาษีได้ 1.5 เท่า ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเชื่อว่าหากประกาศมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้เอกชนมาลงทุนเพิ่มขึ้น

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบที่สี่ของปี 2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้ และน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดต่อเศรษฐกิจไทยมีจำกัด ขณะที่พัฒนาการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในโอกาสครบรอบ 20 ปี “วิกฤติต้มยำกุ้ง” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ว่า ปัจจุบันแม้ภาคอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มเกิดภาวะฟองสบู่บ้างจากปริมาณที่อยู่อาศัยรอการขายมากสวนทางกับความต้องการของประชาชนที่ลดลงโดยเฉพาะในแถบชานเมือง แต่ยังคงเชื่อว่าในระยะต่อไปภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์จะเริ่มลดลงจากการชะลอเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งทำให้จำนวนที่อยู่อาศัยรอการขายจะทยอยลดลงในอนาคต จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับ “วิกฤติต้มยำกุ้ง” เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เป็นห่วงปัญหาการพัฒนาในหลายภาคส่วน ทั้งการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ำ ภาคการเกษตรที่ยังขาดประสิทธิภาพในการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มระบบการศึกษาที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้ และระบบราชการที่ยังขาดประสิทธิภาพเต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทำให้ประเทศไทยเราย่ำอยู่กับที่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

โดยปัญหาเรื้อรังเหล่านี้คือจุดรั้งการพัฒนาของประเทศก่อให้เกิดวิกฤติต้มยำกุ้งในปัจจุบัน ซึ่งสร้างผลกระทบกับประเทศแตกต่างจากวิกฤติต้มยำกุ้ง ในอดีต โดยปัจจุบันประเทศเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกว่าที่เราจะรู้ตัวอีกทีก็อาจสายเกินกว่าที่จะปรับตัวแล้ว เหมือนการต้มกบ

รายงานพิเศษ : พด.หนุนจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้เกษตรกร



นายสุทิน ทองเอี่ยม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ชาวสุโขทัย เปิดเผยว่า ได้ศึกษาและทดลองการดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสมด้วยตนเอง โดยในระยะแรกทำในพื้นที่ของครอบครัวเป็นหลัก และดูแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ในแปลงของตนเอง เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดความเสี่ยงและอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

การผลิตลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีรายได้ต่อเนื่องและยั่งยืน เน้นการทำเกษตรปลอดภัย มีการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกลุ่ม ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่สำคัญมีบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดปีปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงไร่นาสวนผสมตัวอย่างของเกษตรกรในชุมชนและข้างเคียง และได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนอีกด้วย



“เราต้องเปลี่ยนเรือกสวนไร่นาให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้า เพื่อให้คนมาเดินซื้อหาได้เอง เกษตรกรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บ และเสียเวลาในการนำผลผลิตออกไปขาย โดยได้มีการจัดสรรที่ดินของตัวเองที่มีอยู่ประมาณเกือบ 30 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ ทำนาข้าว 20 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นสวนผสม ปลูกผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ไม้ ชุดบ่อเลี้ยงกบ หอยขม ปลาตุ๊ก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาบึก ปลาแรด ปลาสรวย ปลานิล ปลาทับทิม ปลา

คาร์พ สระบัว ผักบุ้ง รวมทั้งเลี้ยงห่าน นกกระทา ไก่ไข่ ไก่พันธุ์สวยงาม เช่น ไก่ญี่ปุ่น ไก่มินิโคชิน ไก่ซิลกี้ ไก่ฮิปปายูมิ ไก่เหลืองหางขาว ไก่บาร์มา ไก่โปรแลน ไก่ดำมองโกลเลีย ไก่ไข่เล็กฮอนชาวหงอนจักร และไก่ไข่บาร์พลีมัทลีด นอกจากนี่ยังมีเลี้ยงปูนาในวงบ่อกึ่งกึ่ง-ไส้เดือนไว้ผลิตปุ๋ย และเลี้ยงมดแดงบนต้นมะม่วง”
นายสุทิน กล่าว

คุยเป็นคั้งเป็นแควเศรษฐกิจไทยดี เหตุรับพลังส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน



นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน พ.ค.60 ยังมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ในระดับสูงถึง 12.7% นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ขยายตัวเป็นบวกและรายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรที่ยังคงขยายตัว และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังเติบโต ทั้งนี้ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัว 7.6% สอดคล้องกับปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริง

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ดีโดยการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 19,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องที่ 12.7% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องที่ 18.3% ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวและการนำเข้าที่ฟื้นตัวได้ดี ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือน พ.ค.60 เกินดุลที่ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-พ.ค.) เกิดดุลการค้า 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต ได้รับปัจจัยจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไทย 2.59 ล้านคน (ช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 จำนวน 14.61 ล้านคน) ขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.6% ต่อปี ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว 6.9% โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดสินค้า ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพภายนอกอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ -0.04% และ 0.5% ต่อปี

ทั้งนี้ ในเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะทบทวนประมาณการเศรษฐกิจในปี 60 โดยจะพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกัน โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าคาดการณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจคู่ค้า และเศรษฐกิจประเทศใหญ่ที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/60 คาดว่าจะขยายตัวดีกว่าไตรมาสแรก หรือเติบโตได้มากกว่า 3.3% และภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะขยายตัวได้ดี